

\*

Krông Pa, ngày 10 tháng 4 năm 2019

**BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN**

**Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh  
năm 2019**

Kính gửi: - Ban Thường vụ Huyện uỷ;  
- Ban Tuyên Giáo huyện uỷ Krông Pa.

- + Họ và tên: ĐINH XUÂN DUYÊN; Sinh ngày: 28/2/1962
- + Chức vụ trong Đảng: Huyện uỷ viên; Bí thư Chi bộ Nông nghiệp;
- + Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT;
- + Sinh hoạt tại chi bộ: Nông nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết trung ương 4 ( Khoá XII) về " Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện" Tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ", Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị( Khoá XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về " Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên bộ chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung Ương", trong năm 2019; Công văn số 222.-CV/BTGHU ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ban tuyên giáo Huyện uỷ về việc về việc viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 .

Tôi xin đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 như sau: .

**1. Về thực hiện nội dung chuyên đề năm 2019: " Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh":**

+ Bản thân có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân, gần dân, hiểu dân. Tôn trọng sức dân, quyền của nhân dân; Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân bản thân phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân.

Tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "những điều đảng viên không được làm". "Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân"; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú";

+ Với nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công bản thân tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.



+ Ý thức tôn trọng nhân dân, coi trọng, đề cao nhân dân không làm điều gì trái ý dân; Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi những nhiễu, gây phiền hà Nhân dân”. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

## **2. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:**

- Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Tích cực tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương năm 2019.

+ Phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019, thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện lãnh đạo chi bộ, cơ quan hoàn thành công tác năm 2019. Phối hợp tốt với các cơ quan ban ngành đoàn thể trong và ngoài huyện và UBND các xã thị trấn, trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tham mưu đề xuất công việc liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tổ chức hội nghị công chức đầu năm 2019; Bổ sung quy chế hoạt động của quy chế chi tiêu nội bộ đơn vị. Thực hiện Đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm 2019 theo quy định.

+ Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể: thực hiện công tác phát triển Đảng viên mới; Cùng với tập thể chi uỷ duy trì sinh hoạt theo hướng dẫn 12 HD/BTCTW.

+ Chỉ đạo kiểm tra các đơn vị trực thuộc chi bộ thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chuyên đề về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 vào sáng thứ 2 hàng tuần.

+ Cùng với chi uỷ và chi bộ tổ chức, thực hiện học tập các nghị quyết của hội nghị Ban chấp hành trung ương khoá XII của Đảng. Tham mưu cho Huyện uỷ; UBND huyện thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững năm 2019

+ Tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện các kế hoạch ứng phó với thiên tai. Kịp thời kiểm tra, thống kê thiệt hại để báo cáo, đề xuất cấp trên hỗ trợ khắc phục cho nhân dân và sửa chữa các công trình công cộng.

+ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sống trung thực, giản dị, ngay thẳng, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng; giúp đỡ mọi người, không cơ hội, cục bộ địa phương, bè phái;

+ Thực hiện nghiêm túc kỉ luật phát ngôn; nói đi đôi với làm, Nói, viết, thực hiện theo đúng chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; không quan liêu, hách dịch, nhiễu, gây phiền hà nhân dân; có tinh



thần tương thân tương ái, biết học hỏi và rút kinh nghiệm ở đồng nghiệp và cấp trên.

+ Có ý thức tổ chức kỉ luật cao, chấp hành mọi sự phân công, giao nhiệm vụ của cấp trên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Tự phê bình và phê bình nghiêm túc; thực hiện quy chế dân chủ, biết lắng nghe ý kiến tập thể.

+ Thường xuyên đi cơ sở (Mỗi tuần ít nhất 1 ngày), tìm hiểu thực trạng tình hình sản xuất ở cơ sở, kết quả triển khai các nguồn vốn đầu tư được phân cấp do cơ sở thực hiện và tình hình sản xuất, canh tác, thu nhập và đời sống của người dân; tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân; muốn trồng cây gì, con gì, nhu cầu thực tế,...để đề xuất cấp trên xem xét giải quyết và chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế.

+ gương mẫu trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; làm việc có nguyên tắc, kỉ cương, có lý, có tình; không lạm dụng quyền hạn khi giải quyết công việc.

Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân "lợi ích nhóm".

### **3. Hướng khắc phục, sửa chữa nhưng hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018:**

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018; tôi nhận thấy bản thân mình phải nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm trong việc theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, triển khai, thực hiện công việc của bản thân, đơn vị cần làm tốt hơn kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 của bản thân. Để hoàn thành được kế hoạch đề ra rất mong sự quan tâm chỉ đạo góp ý thường xuyên của Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện và phối hợp của tập thể chi uỷ, các đồng chí cán bộ đảng viên, công chức trong chi bộ và các cơ quan thuộc chi bộ.

**XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ**

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

**ĐINH XUÂN DUYÊN**



**Nguyễn Thị Mỹ Hòa**